



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน ข่าวสด ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น ช่อง 3, 9</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการคลายล็อกให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ว่า ป.ป.ส. และสธ. ได้จัดทำเอกสารสรุปแนวคิดและงานวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการวิจัยภายในประเทศจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ เสนอให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งรัดการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ คาดว่ามาตรการระยะสั้นจะออกมาใช้ภายในเดือน ธ.ค. ก่อนดำเนินการตามแผนระยะกลาง แต่มาตรการสำคัญคือ เรื่องการควบคุม ตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ การปลูก การสกัด การผสมสูตร จะต้องผ่านมาตรฐาน อย. และการลดความเสี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ป่วย</p> <p>-ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า แม่ สนช. จะขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ... เพื่อปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นของขวัญปีใหม่ แต่สธ.จะปลดล็อกบางส่วนก่อน โดยการเปลี่ยนกัญชาจากสารเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นประเภท 2 เพื่อนำสารสกัดจากกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ได้</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ว่า อย.ได้พิจารณาทั้งทางวิชาการและกฎหมายแล้ว โดยเตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนามในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วันที่ 9 พ.ย.นี้ โดยยกระดับจากสารสกัดกัญชาที่เป็นยาเสพติดประเภท 5 เป็นยาเสพติดประเภท 2 ซึ่งจะทำให้สารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้เหมือนกับมอร์ฟีน ซึ่งการออกประกาศฉบับนี้ไม่ขัดกับการแก้กฎหมายของสนช. และสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะสารสกัดและน้ำมันกัญชา ไม่รวมดอกและใบ</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน กล่าวว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุม การปลดล็อกจะมี 2 ประเด็น 1.ปลดล็อกทางกฎหมาย และ 2.ปลดล็อกทางการแพทย์ ซึ่งเร็วที่สุดคือ อย.ใช้ประกาศ สธ. จากยาเสพติดประเภท 5 เป็นประเภท 2 แต่อาจมีปัญหาในเรื่องของแพทย์แผนไทย</p>
<p>มติชน ข่าวสด คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การปลด ล็อกจากยาเสพติดประเภท 5 เป็น 2 จะต้องขึ้นทะเบียนเหมือนมอร์ฟีน กลายเป็นประโยชน์ให้ภาคธุรกิจ และเป็นการตัดโอกาสแพทย์แผนไทยในการใช้พืช ใบ ดอก ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันก็ถูกตีกรอบแค่ 4 กลุ่มโรค หาก อย.จะเสนอรัฐมนตรีในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ต้องเขียนให้ชัดว่าสารสกัดกัญชาในรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่คุมมาตรฐานแบบยาแผนปัจจุบัน ซึ่งจะมีปัญหากับแพทย์แผนไทยมาก</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รมท.ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสสส.ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านยาเสพติดให้ภาคีเครือข่าย ทั้งที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ล่าสุด สำนักวิจัยซูเปอร์โพลได้นำเสนอข้อมูลผลวิจัยเรื่องกระท่อม กัญชាយาบ้า ในทรรศนะประชาชน จำนวน 5,000 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นควรลงโทษสถานหนักแก่ผู้ค้ายาบ้าและเฮโรอีน แต่อยากให้ใช้ใบกระท่อมเพื่อรักษาโรคและเพื่อประโยชน์ในการทำงานตามวิถีชีวิตในท้องถิ่น และส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการศึกษาวิจัยประโยชน์ของกัญชาได้</p> <p>ด้าน นายจิตรนรา นวรัตน์ รองโฆษกคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด กล่าวว่า ประมาถต้นปี 2562 การแก้กฎหมายจะแล้วเสร็จ พืชกระท่อมจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด แต่ต้องมีการออกกฎหมายควบคุมคล้ายสุรา ส่วนพืชกัญชายังกำหนดให้เป็นยาเสพติดต่อไป เพียงปลดล็อกให้นำมาใช้วิจัยทางการแพทย์ได้ โดยสกัดเฉพาะสารที่เป็นประโยชน์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ภาษีความหวาน</b></p> <p>-เสนอสก๊พข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า การใช้ภาษีความหวานเป็นเรื่องดี จะได้เป็นการสนับสนุนบริษัทเครื่องดื่มหรืออาหารให้ลดน้ำตาล และเมื่อมีราคาแพงขึ้น คนจะเปลี่ยนไปบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	น้ำตาลน้อยหรือไม่มี ที่สำคัญ ภาษีความหวานที่เก็บมาต้องเก็บไว้สำหรับสาธารณสุข
marketeeonline	<p><b>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สช. จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยจัดภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” มีระเบียบวาระสำคัญ 4 เรื่อง ที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อเสนอนโยบายสาธารณะ ได้แก่ 1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 2.การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม คาดว่าจะมีภาคีเครือข่ายและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน</p>
M2F กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ผู้จัดการ	<p><b>ลดอุบัติเหตุทางถนน</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว สสส. ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันฮัลโลวีน 2018 ภายใต้แนวคิด Halloween Party #หยุดดื่มแล้วขับ โดยกลุ่มเยาวชนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันแต่งแฟนซีเป็นผี เพื่อสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนจากคนเมาแล้วขับ ที่ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p>
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>นักวิทยุรุ่นใหม่พบนายก</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 500 คน เข้าพบนายกรัฐมนตรี นำเสนอการจัดกิจกรรม “นักวิทยุรุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน” และยื่นสมุดปกขาว การวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อแสดงความพร้อมนำศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ กำหนดอนาคตไทย ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว พร้อมวางกลยุทธ์กำหนดโจทย์วิจัยให้กับประเทศ 4 ด้าน คือ 1. อาหารเพื่ออนาคต 2.การแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า 3.พลังงานแห่งอนาคต 4.การป้องกันภัยคุกคามรับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ยา</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนยา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี และเลขาธิการกลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่หลายมาตราขัดความชัดเจนและเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านขายยา โรงงานผู้ผลิต และผู้บริโภค ไม่ได้ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ แต่จะค่อยๆ ทำลายความมั่นคงและเศรษฐกิจพื้นฐานด้านยาของประเทศ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นตัวยุติ เช่น มาตรา 11/3 เรื่องค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย ที่ให้เงินเป็นของ อย. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จะเปิดให้เกิดคอร์รัปชันได้, การปรับแก้การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่กำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ ทำให้อย.มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการคนไทยและผู้บริโภคที่อนาคตต้องซื้อยาแพงขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนการเปิดโอกาสให้วิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์คลินิก แพทย์รพ.เอกชน จำยาหรือผลิตยาเองได้ โดยไม่ต้องระบุชื่อและส่วนผสมของยา เป็นการเพิ่มความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อร้านขายยาเดี่ยวของเภสัชกรไม่สามารถอยู่ได้ และเป็นผลดีต่อร้านขายยาขนาดใหญ่ที่สามารถลงทุนขยายสาขาทั่วประเทศได้</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ย่อยข่าวกีฬา	<p><b>อี-สปอร์ต</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สช. จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 โดย ดร.ธีรรัตน์ พันทวี ประธานคณะทำงานฯ ระเบียบวาระ “ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก” กล่าวว่า เนื่องจากกระแสโลกและกระแสสังคมไทยในปัจจุบัน หลายส่วนมองว่าอีสปอร์ตเป็นโอกาสในหลายๆ ด้าน จึงนำประเด็นนี้เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะและสานพลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาและมีฉันทามติร่วมกันให้สังคมมีความเข้าใจ ร่วมรับผิดชอบและรู้เท่าทันอีสปอร์ต ให้เด็กและเยาวชนอยู่กับอีสปอร์ตได้อย่างปลอดภัย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>จิตอาสา 904</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบโอวาทจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข 47 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2561 โดยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 มุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความสามัคคี ทำงานเป็นทีม เมื่อจบการฝึกอบรมจะเป็นวิทยากรชั้นเลิศและขยายผลในหน่วยงานตนเอง เป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มือนัดความรู้ มีวินัย มีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ปัญหาเด็กติดเกม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 แก้ไขปัญหาการติดเกม ภายใต้แนวคิด "เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี" โดยมีการประกาศเจตนารมณ์คุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ 84 องค์กรในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.ป้องกันและควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 2.สนับสนุนให้มีมาตรการกำกับดูแลการแข่งขันวิดีโอเกม และ E-Sport ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.สร้างความตระหนักถึงผลเสียและการเรียนรู้การใช้อย่างเหมาะสมในเด็ก ครอบครัวและครู และ4.สร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>การป้องกันโรคในเรือนจำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ.ยุติธรรม พร้อมด้วย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายนิกรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม ร่วมตรวจเยี่ยมเรือนจำนครปฐม เพื่อติดตามผลการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังและการป้องกันโรคในเรือนจำ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ยธ. ให้ดูแลสุขภาพภายในเรือนจำและสุขภาพของผู้ต้องขัง รวมทั้งสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข โดยจัดระบบการรักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลา (Mandela Rules) ซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติ</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า เน้นให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังในเรือนจำ 3 กิจกรรม คือ 1.พัฒนาระบบ แนวทางการปฏิบัติภายในเรือนจำเฝ้าระวังป้องกันโรค 2.พัฒนาบุคลากรร่วมกันและอาสาสมัครในเรือนจำ 3.ประสานงานและระบบการจัดการ เช่น การนำผู้เจ็บป่วยส่งต่อสถานพยาบาลหรือรพ.ใกล้เคียง รวมทั้งมีหน่วยเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน ซึ่งสภาพพื้นที่ในเรือนจำค่อนข้างแออัด อาจทำให้เกิดโรคติดต่อ ส่วนเรื่องสุขภาพจิตต้องดูแลบำบัดอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>นวัตกรรมตรวจยานพาหนะควบคุมโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน การพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขภาพยานพาหนะ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำหรับด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยสคร.ที่ 12 จ.สงขลา ซึ่งเป็นการนำโปรแกรม V-SAN เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ ทำให้รองรับปริมาณผู้เดินทางและพาหนะที่ผ่านเข้าประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p> <p>นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร. 12 จ.สงขลา กล่าวว่า ผลที่ได้จากการนำโปรแกรม V-SAN มาใช้งานคือ 1.ระยะเวลาตรวจสุขภาพยานพาหนะลดลงจาก 20 นาทีต่อดัน เหลือ 5-8 นาทีต่อดัน 2.ปริมาณยานพาหนะได้รับการตรวจเพิ่มมากขึ้น และ 3.ประสิทธิภาพของการดำเนินงานดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการดังกล่าว</p>
<p>เว็บไซต์สนุก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชียงใหม่นิวส์</p>	<p><b>โรคไขุ่หูดับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไขุ่หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ เผยปีนี้พบผู้ป่วยโรคไขุ่หูดับแล้ว 274 ราย เสียชีวิต 26 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาอายุ 45-54 ปี ภาคที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ ภาคเหนือ 199 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสระแก้ว ตามลำดับ</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะไม่มีการเปิดเสรีให้มีการขายและสูบบุหรีไฟฟ้าอย่างแน่นอน เพราะสารเคมีในบุหรีไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้สูบและผู้สูดดม ไม่ต่างกับการสูบบุหรีธรรมดาทั่วไป และส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในร่างกายบกพร่อง นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุให้กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เป็นนักสูบบุหรี่ใหม่มากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศสั่งห้ามขายห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>เตือนอันตรายยาหอมทหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์กรณีพบยาชื่อ "หอมทหาร" วางขายตามต่างจังหวัดแถบภาคอีสาน มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงในการรักษาโรค เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น ไช้ออกเสบ โรคเกาต์ รูมาตอยด์ เป็นต้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานโดยเด็ดขาด เนื่องจากยาที่โฆษณาอวดสรรพคุณรักษาได้สารพัดโรคมักลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นผลได้ทันที ขณะนี้ ออย. ได้ประสานกับ สสจ.ทุกจังหวัด เร่งกวาดล้างผู้กระทำความผิด และขออย่าเตือนผู้ผลิตยาแผนโบราณ อย่าลักลอบผสมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด โดยมีโทษทั้งจำและปรับ</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ tanmcof.com เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ sanook.com เว็บไซต์สปริงนิวส์</p>	<p><b>การดูแลสุขภาพช่องปากลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีเด็กชายมีฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันและเกิดการติดเชื้อ จนต้องถอนฟัน เจาะระบายหนองออกและให้ยาฆ่าเชื้อ ว่า ผลแทรกซ้อนจากการลุกลามของโรคฟันผุ ทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในฟัน และลุกลามจนเกิดหนองที่อวัยวะข้างเคียง เช่น แก้ม คาง ดวงตา ร้ายแรงที่สุดคือสามารถติดเชื้อในสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งโรคฟันผุในเด็กเล็กมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กมาก หากไม่ได้รับการรักษา ผู้ปกครองจึงควรดูแลป้องกันไม่ให้ฟันผุตั้งแต่ต้น โดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ คอยช่วยบิยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสมตามวัย และช่วยเด็กแปรงฟันให้สะอาด รวมถึงการไปพบทันตบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือน</p>
<p>เว็บไซต์ Nation TV กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>รพ.เด็กจัดงานระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะจัดงาน HUG for HOPE ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.นี้ ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ด้วยแนวคิด "พาน้องกลับบ้าน" เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอกับความต้องการและปริมาณของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น สามารถรักษาและส่งผู้ป่วยเด็กให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว โดยภายในงานมีการแบ่งปันความรู้จากแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเรื่องการดูแลตัวเองผ่านนิทรรศการ "مامุด" การแบ่งปันความสุขจากการทอดผ่านกิจกรรมประมูลทอดดารา และมีคอนเสิร์ตจากศิลปินผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ถ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 051-3-01713-0 และส่งหลักฐานมาออกใบเสร็จได้ที่ Email: givetochild1415@gmail.com แฟกซ์ 02 640 9363 Line@givetochild สอบถามโทร. 088 874 4671 หรือ www.givetochild.com</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>รพ.ตรังใช้เทคโนโลยีพัฒนาบริการ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง กล่าวว่า รพ.ตรังเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่จะช่วยลดความแออัดและทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้บริการของผู้ป่วยและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จึงใช้ระบบ INTERNET OF THINGS (IOT) พัฒนาการให้บริการประชาชนและผู้ป่วย พบว่าสามารถให้บริการทำบัตรแก่ผู้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว 2,000-2,200 คน/วัน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดระยะเวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างรอพบแพทย์ได้และแพทย์สามารถตรวจผู้ป่วยได้เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด</p>
<p>เดลินิวส์ สยามรัฐ</p>	<p><b>สสจ.ยะลาเร่งป้องกันโรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคหัดพบทุกพื้นที่ ยอดรวมสะสม 890 ราย กระจายอยู่ใน 4 อำเภอ คือ กรงปินัง ยะหา บันนังสตา และกาบัง ทุกรายไม่เคยได้รับวัคซีนและอายุต่ำกว่า 3 ขวบ รวมทั้งยังมีภาวะแทรกซ้อนปอดอักเสบและภาวะขาดสารอาหารทุกรายด้วย ซึ่งการฉีดวัคซีนต้องได้ 95 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเสี่ยงจึงจะทำให้ไม่มีการระบาดของโรคหัด แต่ปัจจุบันฉีดวัคซีนได้ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในการรักษาผู้ป่วยและป้องกันการแพร่เชื่อมีการจำกัดพื้นที่เฉพาะและให้วัคซีนกับผู้สัมผัสทุกราย</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>มอบพระประจำพ.ใน จ.ฉะเชิงเทรา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อดีต ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูปจากฝีมือการปั้นดินของผู้ต้องขังเรือนจำบางขวาง "โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ" จำนวน 11 องค์ ให้กับพ. 11 อำเภอ ใน จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จะเชิงเทรา เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่รพ. โดยมี นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.จะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบ
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนระวังสัตว์มีพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ สสอ.เกาะช้าง จ.ตราด กล่าวว่า พื้นที่เกาะช้างเป็นป่าดิบชื้น มีงู แมลงและสัตว์มีพิษหลายชนิด นักเดินท่องเที่ยวป่าควรเตรียมป้องกันตัวเองตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานและไกด์นำเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้มาลาเรีย หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น ขอให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>
สยามรัฐ	<p><b>ป่วยไบโพลาร์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไทยมีผู้ป่วยโรคไบโพลาร์หลายแสนคน มักเกิดในช่วงอายุ 15-24 ปี และร้อยละ 25 เกิดอาการครั้งแรกก่อนอายุ 20 ปี และพบคนไข้ 1 ใน 5ฆ่าตัวตายสำเร็จ แพทยสมาคมฯ ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการอนุรักษ์ อนุรักษ์ใจ ไบโพลาร์ ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ ที่ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ช่วยเหลือผู้ป่วยปอดอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผอ.รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก พร้อมแพทย์และพยาบาลทีมสกายดีกเตอร์ ได้ให้การช่วยเหลือ.ญ.กรพรบุญ ติดวงดี อายุ 3 เดือน ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งเข้ารับรักษาตัวที่รพ.ท่าสองยาง 3 วัน อาการไม่ดีขึ้น ต้องส่งต่ออย่างเร่งด่วนไปรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองกำลังนเรศวร เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>
แนวหน้า	<p><b>ผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ จ.กระบี่</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวประจำ จ.กระบี่ รับเรื่องราวเรียนจากชาวบ้านว่า มีเด็กชายอายุ 6 ขวบ พิการ ป่วยติดเชื้อในสมอง พ่อแม่ฐานะยากจน อยากขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลหาทางช่วยเหลือ</p>
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สตูลกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสัมฤทธิ์ เสี่ยงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า จ.สตูล เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุด จึงได้ร่วมกับ สสจ.สตูล ทำข้อตกลงความร่วมมือให้พื้นที่ จ.สตูล เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ปลอดควันบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์</p>
ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ	<p><b>ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน รพ.วชิระเกิด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฐากร พุฒอนานิวัดน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน" ซึ่งจัดโดยศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค และหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด รพ.วชิระภูเก็ต ว่า การผ่าตัดลดน้ำหนักรักษาโรคอ้วนเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงทางเดินอาหารให้มีขนาดเล็กลง และ/หรือมีการทำให้การดูดซึมอาหารลดลง อีกทั้งมีการเปลี่ยนทางด้านฮอร์โมน ลำไส้ ส่งผลให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลง และสามารถรักษาโรคร่วม ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดย 2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค รพ.วชิระภูเก็ต ได้ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนไปแล้ว 215 ราย</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>แบนแฉะไยหิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย เรื่อง "แฉะไยหิน : ภัยเงียบที่องค์กรผู้บริโภคคุณภาพต้องรู้" ว่า ประเทศไทยไม่มีแฉะไยหิน จึงต้องนำเข้า มีคนประมาณ 125 ล้านคนทั่วโลกสัมผัสแฉะไยหินจากที่ทำงาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากแฉะไยหินราว 1 แสนคนต่อปี โดยโรคที่เกิดจากแฉะไยหิน ได้แก่ ภาวะผิดปกติที่เยื่อหุ้มปอด รวมไปถึงมะเร็งปอด เมโสเธลิโอมา มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งรังไข่ สำหรับประเทศไทย จากโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุแฉะไยหิน โดยข้อมูล Health Data Center ของ สธ. ปี 2558-2559 พบว่า มีรายงานผู้ป่วยโรคเหตุแฉะไยหิน 385 ราย แต่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยืนยันความถูกต้องมีผู้ป่วยโรคเหตุแฉะไยหินจริง 28 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสแฉะไยหินจากการประกอบอาชีพ ซึ่งขณะนั้นกว่า 60 ประเทศทั่วโลกแบนแฉะไยหินแล้ว เช่น แคนาดา บราซิล ลาว เวียดนาม เป็นต้น ส่วนประเทศไทยมีมติ ครม.ให้แบนตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังไม่สำเร็จ ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นแฉะไยหินหรือสารเคมี เมื่อต่างประเทศมีการแบนแล้ว ประเทศไทยก็ควรแบนเช่นกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพจ Drama-Addict	<b>หัตเยอร์มันระบาด</b> -โพสต์ข้อความเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้มีหัตเยอร์มันระบาด หากหญิงตั้งครรภ์ติดหัตเยอร์มัน ลูกจะมีโอกาสพิการได้ ขอให้ตรวจเช็คว่ามีภูมิคุ้มกันหัตเยอร์มันให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch